



ฟ้าสัญญาณไฟ... ความประมาทเพียงเสี้ยววินาที ที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณ ...

การฟ้าสัญญาณไฟเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการสร้างจิตสำนึก การติดตั้งกล้องตามแยกต่างๆ และการปรับแก้กฎหมายให้มีโทษรุนแรงขึ้น แต่ดูเหมือนจะยังมีผู้ไม่เกรงกลัวอีกจำนวนมาก การฟ้าสัญญาณไฟไม่ได้เกิดเฉพาะในช่วงการจราจรเบาบางเท่านั้น แม้แต่ในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง เรายังสามารถเห็นการฝ่าไฟแดงได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงคาบเกี่ยวของสัญญาณไฟ

วาทกรณีย์ เขวาชนอายุ 16 ปี ที่มีดีกรีเป็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ขับรถฝ่าไฟแดงจนรถจักรยานยนต์บาดเจ็บแล้วซึ่งหนี จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แต่เหตุการณ์นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นนักเตะทีมชาติในอนาคตไม่น้อยอย่างแน่นอน กรณีย์ที่สอง หนุ่มฝ่าไฟแดงจนเด็กนักเรียนเสียชีวิตบนทางม้าลาย ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 6 ปี ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษจำคุกเหลือ 3 ปีโดยไม่รอลงอาญา และให้จำเลยชดใช้ความเสียหายให้แก่มารดาของผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท กรณีย์ที่สาม รถกระบะกำลังขนส่งคนงานขับฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็วพุ่งชนเข้ากับรถฟอร์จูนเนอร์อย่างแรงทำให้รถฟอร์จูนเนอร์พลิกคว่ำหลายท่อนหลายคนขับซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพพุ่งออกมาจากตัวรถเสียชีวิตคาที่ จากตัวอย่างข่าวทั้ง 3 กรณีจะเห็นได้ว่า **ความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายมหาศาล** แล้วเราต้องสูญเสียอะไรบ้างกับความประมาทเพียงเสี้ยววินาที

ทรัพย์สิน รายได้ที่ท่านมี เงินเก็บที่ท่านสะสม อาจมลายหายไปกับค่าซ่อมรถ ค่าปรับ ค่าชดเชยในกรณีทำผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เป็นต้น

เวลา เพียงแค่ต้องการไปให้ไวกว่าเดิมไม่กี่วินาที ท่านอาจต้องสูญเสียเวลาไปหลายชั่วโมงกับการเจรจาต่อรองหลายวันกับการซ่อมรถ หลายเดือนกับการต่อสู้ทางคดีความ หรือหลายปีกับการขาดอิสรภาพ

ชีวิตและอนาคต ในกรณีร้ายแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต บางคนอาจเป็นเด็กที่กำลังเติบโต บางคนมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของประเทศ บางคนเป็นกำลังหลักของครอบครัว ... **ชีวิตที่สดใสของพวกเขาเหล่านั้นอาจต้องดับวูบลง** เพราะความประมาทของใครบางคน แค่อหลิกลีแสงการฝ่าไฟแดงเราก็ไม่ต้องทำลายชีวิตและอนาคตของใคร ...

... แค่อหลิกลีแสงการฝ่าสัญญาณไฟ ก็สามารถหลิกลีแสงการสร้างบาปโดยมิได้ตั้งใจ...



ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)